



ยุติธรรม หากแต่จะให้ความเป็นธรรมและจะให้ความช่วยเหลือเท่าที่  
จะกระทำต่อไป ซึ่งถัดจากนั้นอีก 2 วัน คือเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  
นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้ว่าการ กฟผ. และ  
เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตั้งโต๊ะแถลงถึงมาตรการหลังจากที่นายก  
รัฐมนตรีสั่งชะลอโครงการ ซึ่งพอสรุปความได้ว่า รัฐบาลชะลอ  
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และกระเป๋ออกไปอีก 3 ปี ซึ่งหลังจาก  
นั้นค่อยมาทบทวนกันใหม่ หากแต่กระบวนการศึกษาผลกระทบด้าน  
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA ก็ยังให้มีการดำเนินการศึกษาต่อ  
ไป

ต้องยอมรับว่า นายฯ ประยุทธ์ได้เจียรู้อับฟังพี่น้องเทพาบ้าง  
แล้ว แต่อาจจะฟังได้ไม่ค่อยชัดเจนนัก จึงทำให้สิ่งที่ท่านแถลงออกมา  
นั้น ไม่ตรงกับข้อเสนอของพี่น้องเทพาเท่าไรนัก ซึ่งปรากฏว่าหลัง  
จากนั้นทางเครือข่ายได้มีการแถลงไม่ยอมรับคำสั่ง “ชะลอ” ของท่าน  
นายกรัฐมนตรี และยืนยันว่ารัฐบาลจะต้องสั่งให้ยกเลิกโครงการ  
เท่านั้น จึงสรุปได้ในขณะนี้ว่า การบุกกรุงครั้งนี้ของชาวเทพามีนัย  
สำคัญที่น่าสนใจคือ การมีความมุ่งมั่นต่อแนวทางอย่างชัดเจน และ  
คาดว่าจะมีปฏิบัติการต่างๆ เพื่อที่จะส่งเสริมให้ความตั้งใจนั้นประสบ  
ผลสำเร็จตามที่ตั้งไว้ และยืนยันที่จะนั่งรอคำตอบอยู่ที่หน้าทำ  
เนียบฯ อย่างนิ่งสงบต่อไป เพราะถึงแม้จะมีคนมาร่วมนั่งอยู่ไม่มาก  
นัก หากแต่เห็นได้ถึงพลังของความตั้งใจนั้น และปัจจัยหนึ่งก็อาจจะ  
เป็นต้นทุนสิ่งสมในการเคลื่อนไหวตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา  
ที่เห็นได้เด่นชัดยิ่งคือความเปลื้องปล้ำของรัฐบาลเองในคราวที่เดิน  
ทางไปประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเมื่อปลายปีที่ผ่านมา

สิ่งที่จะต้องติดตามกันต่อไปหลังจากนี้คือ คำถามของสังคม  
และรวมถึงสื่อมวลชนที่ว่า “เมื่อนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลยอมถอย  
ถึงขนาดนี้แล้วจะเอาอย่างไรอีก” จึงกลายเป็นโจทย์ที่ฝ่ายชาวบ้าน  
เทพาต้องตอบ และมากไปกว่านั้นก็จะต้องสร้างความเข้าใจ หรือคำ  
อธิบายต่อสาธารณะที่จะนั่งอยู่ที่หน้าทำเนียบฯ ต่อไปด้วยความชอบ  
ธรรม นอกจากนั้นแล้วเชื่อว่า สื่อมวลชน หรือประชาชนทั่วไปก็อยาก  
จะถามไปที่พี่น้องเครือข่ายปกป้องอันตามันจากถ่านหินจังหวัดกระบี่  
ด้วยว่า เมื่อสถานการณ์มาถึงขั้นนี้แล้ว พี่น้องกระบี่จะมีการจับมือ  
เพื่อยกระดับการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ร่วมกันหรือไม่อย่างไร และจะ  
นำพาข้อเสนอที่ใหญ่กว่านั้น

คือการยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ทั้งหมดโยน  
ให้รัฐบาลต้องตัดสินใจด้วยอีกครั้งหรือไม่ ซึ่งหลายคนมองว่าความ  
ประจวบเหมาะกำลังใกล้เข้ามาทุกที อันรวมถึงการถูกรุกทางการเมือง  
รอบด้านในขณะนี้ บ้างก็ว่านี่คือช่วงเวลาที่รัฐบาลแทบจะกระดิก  
อะไรไม่ได้ และถ้าหากพี่น้องชาวเทพา กระบี่ประกาศจับมือกันจริง ก็  
จะยังเป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งคง  
เป็นความยุ่งยากใจให้กับนายฯ ประยุทธ์ไม่ใช่น้อยทีเดียว และหาก  
คิดให้ไกลไปกว่านั้นว่า ถ้าหากประเด็นนี้ถูกยกระดับเป็นประเด็นร่วม  
ของคนภาคใต้ด้วยแล้ว จึงเป็นภาพที่ยากจะจินตนาการได้จริงๆ.

**สมบุรณ์ คำแหง ที่ปรึกษา กป.อพช.ได้**